

ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๑๓๕๕



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะเพื่อใช้ประโยชน์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งว่าสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๐ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ เป้าหมายหลัก บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ แผนย่อย (จ.๓) ในเป้าหมายแผนแม่บทย่อย ๒๐๐๓๐๑ เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม และได้จ้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้เป็นที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ ซึ่งผลการศึกษามีประเด็นข้อเสนอเกี่ยวกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเด็นแนวทางการยกระดับการมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะเชิงพื้นที่และกลไกเครือข่ายบริหารกิจการสาธารณะระดับจังหวัด จึงได้ส่งรายงานผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ มาให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อนำไปศึกษา เผยแพร่ และใช้ประโยชน์ต่อไป

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งผลการศึกษาดังกล่าวให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดใช้ศึกษาและนำไปใช้ประโยชน์ รวมถึงประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาดังกล่าว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นำไปใช้ในการศึกษา เผยแพร่ และใช้ประโยชน์ในการยกระดับการมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หรือสามารถสืบค้นได้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (www.dla.go.th) เมนู “หนังสืออิเล็กทรอนิกส์”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น
โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๑๒
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th
ผู้ประสานงาน นายโพธิรัตน์ รัตนพันธ์

QR CODE แนบท้าย

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๑๓๕๔ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานผลการศึกษายกระดับการมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะเพื่อใช้ประโยชน์



<https://citly.me/38g0a>

ไฟล์เอกสารที่ส่งมาด้วย ดังนี้

๑. รายงานผลการศึกษายกระดับการมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ
๒. ภาคผนวกรายงานขั้นสุดท้าย (Final Report) โครงการวิจัย โครงการยกระดับการมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ
๓. รายงานขั้นสุดท้าย (Final Report) โครงการวิจัย โครงการยกระดับการมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ
๔. รายงานสรุปสำหรับผู้บริหารโครงการยกระดับการมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ